



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA CHUNG

**Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024**

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 17 về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố”. Các ý kiến thẩm tra chi tiết đã được nêu đầy đủ tại Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND theo từng lĩnh vực, nội dung được phân công; tóm tắt các ý kiến thẩm tra như sau:

### **I. Về cập nhật kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023**

UBND Thành phố cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 so với số ước tính đã báo cáo tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố (tháng 12/2023) với 10 chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn và 2 chỉ tiêu kết quả thấp hơn số đã ước tính<sup>1</sup> nhưng không làm thay đổi đánh giá chung về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố. Đáng chú ý trong kết quả đạt được vượt dự báo phải kể đến các chỉ tiêu: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn<sup>2</sup>, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm<sup>3</sup>, giảm số hộ nghèo<sup>4</sup>, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị<sup>5</sup>, số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu<sup>6</sup>. Đây là những kết quả đáng mừng, thể hiện cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp và người dân, doanh nghiệp toàn Thành phố.

<sup>1</sup> 2 chỉ tiêu đạt thấp hơn ước tính nhưng không nhiều: tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu là -2,8%/số đã ước là -2,4%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế là 84,3%/số đã ước là 84,5%

<sup>2</sup> Đạt 411.679 tỷ đồng/400.421 tỷ đồng đã ước tính/352.919 tỷ đồng dự toán được giao.

<sup>3</sup> Đạt 167 trường /số đã ước là 130 trường/81 trường theo kế hoạch.

<sup>4</sup> Có 1444 hộ thoát nghèo/734 hộ đã ước tính/642 hộ theo kế hoạch.

<sup>5</sup> Đạt 2,01%/số đã ước là 3,0%/ kế hoạch là dưới 4%

<sup>6</sup> Có 75 xã NTM nâng cao tăng thêm/61 xã theo kế hoạch và ước tính, 48 xã NTM kiểu mẫu tăng thêm/33 xã theo kế hoạch và ước tính.

## II. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024

1. Các Ban HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND Thành phố và đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp Thành phố trong triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy và của HĐND Thành phố. Trên cơ sở nhận định đúng và trúng 5 trọng tâm chỉ đạo điều hành, Thành phố đã kịp thời triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đã được xác định ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Các Ban của HĐND nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

(1) Đã tổ chức tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, biến động phức tạp, khó lường và đã đạt được những kết quả tích cực. Các Ban HĐND đặc biệt đánh giá cao kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm trong thu – chi ngân sách và đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách; vốn đầu tư phát triển xã hội tăng khá, đạt cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước; xuất, nhập khẩu phục hồi, tăng khá cao so với cùng kỳ và so với kế hoạch<sup>7</sup>. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp tăng với mức tăng khá cao so với cùng kỳ, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh<sup>8</sup>, việc phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân ngày càng được quan tâm. Thành phố tiếp tục quyết tâm trong rà soát, chỉ đạo, xử lý các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, nhiều dự án chậm tiếp tục có chuyển biến<sup>9</sup>.

(2) Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; nhiều quy hoạch quan trọng được hoàn thành trình phê duyệt: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hạ tầng giao thông đô thị được quan tâm phát triển. Thành phố coi tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá, như: đẩy nhanh

<sup>7</sup> Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện là 252.054 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 47.973 tỷ đồng, đạt 34,0% dự toán năm và tăng 24,2% so với cùng kỳ; Vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt 208.784 tỷ đồng, tăng 9,55% - cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 9,0%); Kim ngạch xuất khẩu đạt 8.663 triệu USD, tăng 8,8% (cùng kỳ giảm 2,7%); kim ngạch nhập khẩu đạt 22.926 triệu USD tăng 13,8% (cùng kỳ giảm 16,3%).

<sup>8</sup> Đến nay, Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM; 04 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức đã được UBND Thành phố trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận huyện nông thôn mới nâng cao; 382/382 (100%) xã đạt chuẩn NTM; đã có 186 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (48,7%), 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (17,8%)

<sup>9</sup> So với cuối năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có thêm 80 dự án đã được giao đất được đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai, có thêm 55 dự án được xác định hướng giải quyết vướng mắc.

tiến độ để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Nhôn - ga Hà Nội (đoạn trên cao); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tập trung phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, mở mới các tuyến buýt, đưa vào vận hành một số tuyến buýt chạy điện. Công tác phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm.

(3) Chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, giáo dục mũi nhọn và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở các cấp học. Các hoạt động văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi, nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức theo hướng tập trung, có điểm nhấn, tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của nhân dân Thủ đô. Việc phát huy giá trị các di tích được quan tâm với nhiều mô hình, ý tưởng sáng tạo; có thêm nhiều di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thể thao thành tích cao Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước tại các giải thi đấu trong nước, quốc tế. Du lịch Thủ đô tăng trưởng khá, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng cao. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; từng bước khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; nhiều đề án, mô hình mới được thí điểm nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tăng. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố được đảm bảo.

(4) Triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại tiếp tục duy trì và phát triển. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao về công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội được tăng cường. Kết quả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đều đạt cao; phát hiện nhiều vụ án tham nhũng kinh tế, khám phá nhiều chuyên án, vụ án; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

2. Các Ban của HĐND Thành phố đồng tình với nhận định về tồn tại hạn, chế và nguyên nhân đã được UBND Thành phố thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo.

Các Ban HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục làm rõ, phân tích kỹ hơn hạn chế trong từng lĩnh vực cụ thể, phân tích sâu hơn nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của một số tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp để kịp thời có giải pháp khắc phục. Cụ thể:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cũng như các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng thấp hơn mức bình quân của cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh, cao hơn khá nhiều mục tiêu cả năm. Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đều giảm so với cùng kỳ năm 2023; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể và chờ giải thể tiếp tục tăng và gấp 3,7 lần số doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa được cải thiện, có xu hướng giảm bậc so với các năm trước. Kết quả thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến việc đảm bảo nguồn ngân sách cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là ở các huyện, thị xã.

(2) Tiến độ đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia và đánh giá, công nhận lại trường chuẩn quốc gia còn chậm so với kế hoạch. Còn tình trạng thiếu giáo viên, nhất là bậc học mầm non. Tình trạng bạo lực học đường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Công tác quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở còn vướng mắc, thiếu quy định, hướng dẫn nên sử dụng chưa thật sự hiệu quả. Công tác tiêm chủng mở rộng vẫn còn 04/08 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ. Còn 15 quận, huyện có xã, phường chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, phường. Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện còn chậm; một số trạm y tế xã, phường chưa có bác sỹ. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện, đặc biệt ở các bệnh viện tuyến trên chưa được khắc phục hiệu quả. Số nợ, số tiền chậm đóng BHXH còn lớn. Tình trạng người lao động rút BHXH một lần tăng so với cùng kỳ. Kiểm soát thông tin giả mạo, xấu, độc, ngăn chặn, xử lý tội phạm mạng, đảm bảo an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức.

(3) Tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm hạ tầng khung giao thông, dự án thoát nước, xử lý nước thải thực hiện còn chậm. Công tác phát triển nhà ở, phát triển đô thị chưa đồng đều, chưa thực sự gắn phát triển đô thị bền vững. Việc kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, theo giấy phép xây dựng tại các công trình, nhà ở; xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng; quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; việc chấp hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các nhà chung cư cao tầng, nhà có nhiều căn hộ để ở còn hạn chế. Công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề vào khu sản xuất tập trung còn chậm. Quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều tồn tại: tình trạng ngập úng

còn xảy ra tại một số nơi, tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố vẫn diễn ra gây cản trở, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Việc trông giữ xe không phép, sai phép dưới lòng đường, hè phố và thu quá giá quy định diễn biến hết sức phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức. Ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

(4) Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số loại tội phạm tăng, có dấu hiệu phức tạp như: tội phạm lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng; Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, môi trường đô thị có dấu hiệu gia tăng, vẫn còn tình trạng một số đối tượng lén lút khai thác cát trái phép, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh. Trong hoạt động khiếu nại tố cáo: vẫn xảy ra hoạt động tập trung đông người tụ tập căng băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước và khu vực công cộng. An ninh, an toàn mạng, bảo vệ bí mật nhà nước còn bộc lộ nhiều hạn chế.

## **II. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.**

Các Ban của HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo của UBND Thành phố. Các Ban HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố bổ sung, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

(1) Chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi); Triển khai các nhiệm vụ, tổ chức để thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(2) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố. Rà soát các nội dung, nhiệm vụ đã phân cấp, ủy quyền, đánh giá hiệu quả thực hiện; kịp thời bổ sung các quy định, quy chế, tổ chức phân công, phối hợp, bố trí đủ nhân lực, nguồn lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; tiếp tục xem xét đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong các lĩnh vực đủ điều kiện, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh.

(3) Có giải pháp thiết thực tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh

dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hà Nội phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường.

(4) Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý, sử dụng và khuyến khích cải tạo, trùng tu nhà biệt thự cũ. Tập trung kiểm tra việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng; đưa vào vận hành khai thác đường sắt đô thị trên cao Nhôn - Ga Hà Nội.

(5) Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, lộ trình đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận lại trường chuẩn quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án xây dựng mới trường học với mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng chống các hành vi bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn việc khai thác, quản lý và sử dụng các nhà văn hóa cấp xã, thôn, tổ dân phố một cách hiệu quả. Quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến tiêu biểu của Thủ đô gắn với phát triển du lịch, đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ công tác đầu tư tu bổ di tích.

(6) Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng. Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp bệnh viện theo kế hoạch đề ra. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công, trợ giúp xã hội, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững phù hợp với đặc thù và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giảm nợ BHXH, tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia BHXH. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hiệu quả giải quyết việc làm. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các chỉ tiêu chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(7) Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đảm bảo quốc phòng thường xuyên; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đúng kế hoạch. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND Thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy, về việc thực hiện Luật

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

### **III. Về đề án “Phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố”**

Ngày 27/6/2024 HĐND Thành phố nhận được Tờ trình số 231/TTr-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố” (kèm theo dự thảo Đề án).

Thực hiện thẩm tra theo phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Đô thị đề nghị HĐND Thành phố thống nhất về sự cần thiết thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh như đề xuất của UBND Thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố:

1. Chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống định mức, đơn giá, các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư phương tiện, đầu tư cơ sở hạ tầng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh đảm bảo phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển của thế giới, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến: Quy định về điều kiện kinh doanh, niên hạn sử dụng, đăng ký, đăng kiểm để giảm dần số lượng và tiến tới loại bỏ hoàn toàn phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch; Hệ thống chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức liên quan đến sản xuất, nhập khẩu quản lý, vận hành khai thác phương tiện giao thông hiệu suất cao, sử dụng điện, năng lượng xanh...

### **IV. Về Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội**

1. Thể thức, bố cục dự thảo Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Các Ban của HĐND Thành phố cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết do UBND Thành phố trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở giải trình, tiếp thu của UBND Thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố, kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố và ý kiến kết luận của Chủ tọa phiên họp, các Ban HĐND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết và giao UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.